

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1 ธ.ค.67 ญีปุ่น “ญีปุ่นตรวจพบเครื่องบินกองทัพจีนและกองทัพรัสเซียบินเข้าใกล้น่านฟ้าญี่ปุ่น”

สนข. NHK รายงานอ้างแถลงการณ์ กท.ญี่ปุ่น ว่า ญี่ปุ่นตรวจพบเครื่องบินขับไล่ เครื่องบินทิ้งระเบิด และเครื่องบินรวบรวมข่าวกรองของกองทัพจีนและกองทัพรัสเซีย รวม 10 ลำ บินเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออก เมื่อ 29 พ.ย.67 โดยบางส่วนทำการบินร่วมเป็นฝูงบิน และบินเข้าใกล้น่านฟ้าญี่ปุ่น แม้เครื่องบินกองทัพจีนและกองทัพรัสเซียไม่ได้รุกล้ำน่านฟ้าของญี่ปุ่น แต่กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น (JASDF) ได้นำเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินสกัดกั้น ทั้งนี้ การตรวจพบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 และเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ ธ.ค.66 ที่ญี่ปุ่นตรวจพบเครื่องบินกองทัพจีนและกองทัพรัสเซียบินร่วมเป็นฝูงบินใกล้น่านฟ้าญี่ปุ่น

2 ธ.ค.67 เมียนมา “กลุ่มต่อต้านรัฐชินยึดค่ายทหารเมียนมาได้ 4 แห่ง ห่างจากชายแดนอินเดีย 40 กม.”

สนข. Radio Free Asia รายงานว่า ผลการปะทะด้วยกำลังที่ใช้เวลา 10 วัน ระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย Chin National Army (CNA) ซึ่งสนธิกำลังกับกองกำลังป้องกันดินแดนจีน ส่งผลให้ทหารเมียนมาเสียชีวิตจำนวน 13 นาย ถูกควบคุมตัวจำนวน 31 นาย โดยเมื่อ 30 พ.ย.67 กลุ่มต่อต้านรัฐชินสามารถประกาศยึดค่ายทหารเมียนมาได้ 4 แห่ง ที่ตั้งระหว่างเมือง Hakha กับเมือง Thantlang ได้แก่ ค่าย Thi Myit ค่าย Umpu Puaknak ค่าย Nawn Thlawk Bo และค่าย Ruavazung ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนด้านตะวันออกของอินเดีย 40 กม.

11 ๕.ค.67 **เมียนมา “กองทัพอาระกันควบคุมตัว ผบ.บก.ควบคุมทางยุทธการที่ 15 ที่รัฐยะไข่”**

สนช. Myanmar Now และ Irrawaddy รายงานอ้างนายอูไซ์ตุคะ โฆษกกองทัพอาระกัน (AA) ว่า AA ควบคุมตัว พล.จ. Thurein Tun ผบ.บก.ควบคุมทางยุทธการที่ 15 และทหารเมียนมา รวมถึงกลุ่มโรฮีนจาติดอาวุธจำนวนหนึ่ง ซึ่งพยายามหลบหนีขณะ AA บุกเข้ายึดฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 5 เมืองหม่องตอ (ใกล้ชายแดนบังกลาเทศ) เมื่อ 8 ๕.ค.67 ด้านนายอองจ่อโม รมช.กระทรวงสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) กล่าวว่า พล.จ. Thurein Tun มีบทบาทสำคัญในการเกณฑ์ชาวโรฮีนจาเข้ากองทัพเพื่อต่อสู้กับ AA ปัจจุบัน การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับ AA ดำเนินไปอย่างเข้มข้นที่เมืองอัน (ตอนกลาง) เมืองตองอัป และเมืองกวา (ตอนใต้) ขณะที่สถานการณ์ในเมืองชิตตเว (เมืองหลวงรัฐยะไข่) และเมืองเจ้าผิว ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าเรือของจีน ยังปกติ

12 ๕.ค.67 **เกาหลีใต้ “ผู้นำเกาหลีใต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าการประกาศกฏอัยการศึกเป็นการก่อกบฏ”**

ประธานาธิบดียุน ซอก-ยอล ผู้นำเกาหลีใต้ ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า การที่เขาประกาศกฏอัยการศึกเมื่อ 3 ๕.ค.67 เป็นไปเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ความวุ่นวายในรัฐบาล พร้อมยืนยันจะต่อสู้กับการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือถูกสอบสวนจากเหตุการณ์ดังกล่าวจนถึงที่สุด นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าการส่งกำลังทหารไปยังอาคารรัฐสภาระหว่างการประกาศกฏอัยการศึก ไม่ถือเป็นการก่อการกบฏ พร้อมชี้แจงว่าการประกาศกฏอัยการศึกดังกล่าว เป็นการตัดสินใจทางการเมืองอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อปกป้องประเทศ และฟื้นฟูการบริหารราชการ ท่ามกลางการต่อต้านจากพรรคฝ่ายค้าน

18 ๕.ค.67 **เมียนมา “KNU โจมตีทหารเมียนมาใกล้ชายแดนไทย”**

สถานการณ์สู้รบในเมียนมามีความตึงเครียดที่บริเวณใกล้ชายแดนจังหวัด ตากและแม่ฮ่องสอนของไทย เมื่อกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNU ได้เข้าโจมตีฐานที่มั่นของทหารเมียนมา กองพัน 3-1-1 ที่ควบคุมพื้นที่ค่ายมาเนอปลอ ซึ่งเป็นกองบัญชาการเก่าของกองกำลัง KNU จนกระทั่งสามารถยึดคืนค่ายแห่งนี้จากทหารเมียนมาได้สำเร็จ หลังจากที่ถูกยึดไปตั้งแต่ปลายปี 2537 มีรายงานว่า KNU ใช้ทั้งโดรนและปืน ค.ระดมโจมตีใส่ทหารเมียนมาจนพ่ายแพ้ ทั้งนี้ ทางกองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดและยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่สามารถต้านทานได้ โดยมีรายงานว่า การสู้รบครั้งนี้มีทหารเมียนมาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 20 นาย และถูกจับ 4 นาย หนึ่งในนี้เป็นทหารระดับผู้บังคับกองพัน

20 ธ.ค.67 เมียนมา “กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาอ้างยึดฐานทัพภูมิภาคของกองทัพได้”

กองทัพอาระกันกล่าวในแถลงการณ์ที่ระบุว่า กองบัญชาการทางตะวันตกของกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่ ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับบังกลาเทศ แตกพ่ายให้กับกองกำลังกองทัพอาระกัน เมื่อ 20 ธ.ค.67 หลังจากปะทะกันอย่างดุเดือดมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในขณะเดียวกัน สนข.Reuters รายงานว่า ยังไม่สามารถติดต่อกับรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอให้แสดงความคิดเห็นต่อแถลงการณ์นี้ได้ ทั้งนี้ กองทัพอาระกันเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มพันธมิตรภราดรภาพ (Three Brotherhood Alliance) ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลทหาร ที่ประกอบไปด้วย กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง และกองทัพอาระกัน ในอดีตแต่ละกลุ่มต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาเพื่อเรียกร้องเอกราชสำหรับภูมิภาคของตนเอง แต่ในตอนนี้เป้าหมายคือการโค่นล้มรัฐบาลทหาร ซึ่งขึ้นครองอำนาจเมื่อปี 2564 หลังจากก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของนางออง ซาน ซู จี ที่มาจากการเลือกตั้ง

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

1 ธ.ค.67 ปากีสถาน “เหตุปะทะระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามต่างนิกายในปากีสถานยังคงรุนแรง”

สนข. Telegraph รายงานว่า เหตุปะทะระหว่างกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีกับชีอะฮ์ในเขต Khurram จ.Khyber Pakhtunkhwa ปากีสถาน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 22 พ.ย.67 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 124 ราย และบาดเจ็บประมาณ 170 ราย แม้รัฐบาลจะส่งผู้แทนไปเจรจาเพื่อขอให้ทั้งสองกลุ่มงดใช้ ความรุนแรงและหยุดยิง เมื่อ 23 พ.ย.67 เป็นเวลา 7 วัน และต่อมาได้ขยายเวลาเป็น 10 วัน ขณะเดียวกัน ยังมีการปิดถนนสายหลักเส้นทาง Peshawar-Parachinar ไม่ให้สัญจรไปมา พร้อมระงับให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีมือถือ

25 ธ.ค.67 **คาคซัคสถาน “เครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์มุ่งหน้าไปรัสเซียตกในคาคซัคสถาน”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของคาคซัคสถาน ที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสาร Embraer 190 ของสายการบินอาเซอร์ไบจาน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน J2-8242 จากกรุงบากู ของอาเซอร์ไบจาน มุ่งหน้าไปยังกรุงกรอซนีย์ สาธารณรัฐเซเชเนียของรัสเซีย ประสบเหตุตกบริเวณ เมืองอักเทา ของคาคซัคสถาน เมื่อ 25 ธ.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 38 ราย และมีผู้รอดชีวิต 29 ราย ต่อมา นักบินของเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวอ้างว่าต้องลงจอดฉุกเฉิน เนื่องจากถูกฝูงนกบินชน ขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญ การบินเห็นสอดคล้องกันว่า การตกของเครื่องบินโดยข้างต้นน่าจะมีสาเหตุมาจากซีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของ รัสเซีย ซึ่งการโจมตีอาจเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา จากการที่เครื่องบินบินผ่านบริเวณที่รัสเซียเคยตรวจพบกิจกรรมทาง ทหารของยูเครน และการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องบินยังพบร่องรอยจำนวนมาก ซึ่งน่าจะมาจากการถูกยิง เช่นเดียวกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ที่ชี้ว่าความเสียหายของเครื่องบินมีลักษณะคล้ายกับการระเบิดของ ซีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ ด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนในอาเซอร์ไบจานระบุว่า ผลสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินถูกโจมตีด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ Pantsir-S ของรัสเซีย และระบบสื่อสารถูกระบบสงคราม อิเล็กทรอนิกส์ก่อความระหว่างที่กำลังบินเข้าใกล้จุดหมายปลายทาง

26 ธ.ค.67 **อัฟกานิสถาน “กองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอัฟกานิสถาน ผู้เสียชีวิต 46 ราย”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถาน ที่ระบุว่า กองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ จ.ปักติกา ทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดน ปากีสถาน เมื่อ 24 ธ.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 46 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 6 ราย ขณะที่ กระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถาน ระบุว่า การที่ปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอัฟกานิสถานถือเป็นการละเมิด หลักการระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้ง และเป็นการรุกรานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ทางทหารปากีสถานยังไม่ได้ ออกมาแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ มี.ค.67 กลุ่มตอลิบานเคยกล่าวหาว่ากองทัพปากีสถาน ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 2 ครั้งในอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5 ราย

ตะวันออกกลาง

1 ธ.ค.67 ซีเรีย “กองทัพซีเรียส่งถอยทัพออกจากเมือง Aleppo ชั่วคราว หลังจากกองกำลังกบฏบุกโจมตี”

สนข. Al Jazeera รายงานว่า กองทัพซีเรียส่งถอยกำลังออกจากเมือง Aleppo ทางตอนเหนือของประเทศชั่วคราว หลังจากที่ถูกกองกำลังฝ่ายกบฏ นำโดยกลุ่ม Hay'et Tahrir al-Shams (HTS) บุกโจมตีและยึดเมือง Aleppo เอาไว้ได้ และมีรายงานว่าม็อบทหารในกองทัพซีเรียเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวจำนวนมาก โดยขณะนี้กองทัพซีเรียอยู่ระหว่างส่งกำลังบำรุงเพื่อจัดกระบวนทัพใหม่และเสริมแนวป้องกัน ก่อนเตรียมโจมตีเพื่อยึดเมืองดังกล่าวคืน จากกลุ่มกบฏ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่กองกำลังฝ่ายกบฏสามารถกลับมายึดเมืองดังกล่าวได้อีกครั้งหลังจากที่ถูกกองทัพซีเรียเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่ปี 2563

1 ธ.ค.67 อิรัก “อิรักปิดพรมแดนระหว่างอิรัก-ซีเรีย”

เว็บไซต์ TRT World รายงานว่า รัฐบาลอิรักประกาศปิดพรมแดน เสริมกำลัง จนท. และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนอิรัก-ซีเรีย เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย ภายหลังจากกำลังของรัฐบาลปะทะกับกลุ่มติดอาวุธอิสลาม (HTS) ซึ่งเป็น กองกำลังฝ่ายกบฏในซีเรีย พร้อมพันธมิตร ตั้งแต่ 27 พ.ย. 67 และกลุ่มกบฏสามารถบุกยึด จ.อเลโป เมืองใหญ่อันดับ 2 ทาง ตต.น.ของซีเรีย ได้เมื่อ 29 พ.ย.67 ขณะเดียวกัน นาย Muhammad Shia al-Sudani นรม.อิรัก โทรศัพท์พูดคุยกับ ประธานาธิบดี Bashar al-Assad ของซีเรีย เมื่อ 30 พ.ย.67 เพื่อหารือความคืบหน้าในซีเรีย และตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความมั่นคงและเสถียรภาพของทั้งสองประเทศอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

1 ธ.ค.67 ฉนวนกาซา “สหประชาชาติชะลอการส่งความช่วยเหลือในฉนวนกาซา”

สนข. AP รายงานว่า สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) จะหยุดการส่งความช่วยเหลือชั่วคราวเข้าไปในฉนวนกาซา เนื่องจากช่องทาง Kerem Shalom ที่เป็นช่องทางหลักสำหรับการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปในฉนวนกาซาไม่ปลอดภัย มีการปล้นรถบรรทุกของ UNRWA ประมาณ 100 คัน เมื่อเดือน พ.ย.67 ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากอิสราเอลปราบปรามกลุ่มฮามาสฝ่ายตำรวจที่ทำหน้าที่ควบคุมความสงบเรียบร้อยในฉนวนกาซา ทำให้เกิดการขโมยสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่อง

2 ธ.ค.67 อียิปต์ “อียิปต์จัดการเจรจาหรือข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-ฮามาส”

สนข. Reuters รายงานว่า อียิปต์ได้เชิญตัวแทนกลุ่มฮามาสหรือข้อตกลงหยุดยิง โดยมีกาตาร์ สหรัฐฯ และตุรกี ร่วมกันหารือข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกัน ทั้งนี้ นาย Jake Sullivan ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันมีโอกาสมากขึ้น เพราะกลุ่มฮามาสถูกโดดเดี่ยว ไม่มีกลุ่มอิซบูลลลอฮ์สนับสนุน ด้านอิหร่านกำลังจะเข้าสู่ความขัดแย้งอื่น ด้านนาย Gideon Saar รัฐมนตรีอิสราเอล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันเดียวกัน ระบุถึงการเจรจาดังกล่าวมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่อิสราเอลจะไม่ยอมเปลี่ยนเงื่อนไขการเจรจาโดยกลุ่มฮามาสจะต้องยุติการปกครองฉนวนกาซาและไม่สร้างภัยคุกคามต่ออิสราเอล

4 ธ.ค.67 เลบานอน “การปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 ราย”

สนข. Reuters รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของ นพ.ฟิราส อาเบียด รัฐมนตรีเลบานอนว่า การที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) โจมตีกลุ่มอิซบูลลลอฮ์ในเลบานอน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวม 4,047 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 316 ราย และสตรี 790 ราย รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บ 16,638 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมดนับตั้งแต่เวลาที่เกิดสงครามเมื่อ 7 ธ.ค.66

8 ธ.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลโจมตีทางใต้ของเลบานอน ในช่วงการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง”

สนข. infoquest รายงานว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) แถลงยืนยันว่ากองทัพอากาศอิสราเอล ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มอิซบูลลลอฮ์ทางใต้ของเลบานอน เมื่อ 7 ธ.ค.67 ซึ่งเป็นการโจมตีตอบโต้หลังจากอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มอิซบูลลลอฮ์ในเลบานอนเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อน โดยข้อตกลงฯ ดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 พ.ย.67 แต่สถานการณ์สู้รบยังคงตึงเครียด เนื่องจากทั้งอิสราเอลและกลุ่มอิซบูลลลอฮ์ต่างกล่าวหากันว่าทั้งสองฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

8 ธ.ค.67 ซีเรีย “กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียนำกำลังเข้ายึดเมืองหลวง”

สนช. BBC รายงานว่า กองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาล นำโดยกลุ่มฮัยอะฮ์ ตะห์รีร์ อัชชาม (Hayat Tahrir al-Sham-HTS) ปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียตั้งแต่ 27 พ.ย.67 โดยเข้ายึดที่หมายสำคัญ เช่น จังหวัดอิ德利บ จังหวัดดอเลบโป จังหวัดฮามา และจังหวัดฮอมส์ ทำให้สามารถปิดล้อมพื้นที่กรุงดามัสกัสได้ ก่อนนำกำลังเข้ายึดกรุงดามัสกัสได้สำเร็จเมื่อ 8 ธ.ค.67 โดยไม่มีการสู้รบกับกองทัพรัฐบาลซีเรีย เนื่องจากกำลังพลต่างละทิ้งที่มั่น และบางส่วนข้ามพรมแดนไปอิรักเพื่อหลบภัย ขณะที่ประธานาธิบดีบะซาร์ อัลอะซัดเดินทางออกนอกประเทศด้วยเครื่องบิน ทำให้การปกครองซีเรียของตระกูลอัลอะซัดที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 54 ปี สิ้นสุดลง ปัจจุบันสถานการณ์ในซีเรียยังวุ่นวายและไม่มีแผนเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแน่ชัด แม้นายโมฮัมหมัด กาศี อัลจาาลี นรม.ซีเรีย เสนอเป็นคนกลางจัดการเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล แต่การเจรจามีแนวโน้มไม่ได้ข้อยุติที่มีเสถียรภาพระยะยาว เนื่องจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมีหลายกลุ่มและมีผลประโยชน์ต่างกัน

8 ธ.ค.67 ซีเรีย “สหรัฐฯ เผ่าระงับการแทรกแซงจากกลุ่ม IS ในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรีย”

ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ แถลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่า การยึดอำนาจรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบะซาร์ อัลอะซัดเป็นการอ้างความยุติธรรมขั้นพื้นฐาน และเป็นการเปลี่ยนผ่านตุลาอำนาจสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสหรัฐฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเผ่าระงับการแทรกแซงจากกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย (IS) และพร้อมสนับสนุนพันธมิตรในภูมิภาครับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงอาจพิจารณาช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างราบรื่น ทั้งยังอ้างว่าแนวดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ช่วยบั่นทอนกำลังของกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย ประกอบด้วยรัสเซีย อิหร่าน และกลุ่มอิซบูลลฮ์ในเลบานอน ส่งผลให้ฝ่ายต่อต้านสามารถยึดอำนาจได้สำเร็จ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีคำสั่งปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายกลุ่ม IS ในซีเรียมากกว่า 75 แห่งในวันเดียวกัน ขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงทัศนะผ่านแอปพลิเคชัน Truth Social เมื่อ 7 ธ.ค.67 ว่า ไม่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในซีเรีย ซึ่งไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐฯ

9 ธ.ค.67 ซีเรีย “อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ของซีเรีย ลี้ภัยไปยังรัสเซีย”

สนข. Reuters รายงานแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ว่าอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำซีเรีย พร้อมครอบครัว ลี้ภัยมายังกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซียแล้ว เมื่อ 8 ธ.ค.67 ที่ผ่านมา หลังจากที่กลุ่มกบฏซีเรีย ที่นำโดยกลุ่ม Hay'et Tahrir al-Shams (HTS) สามารถบุกเข้ายึดกรุงดามัสกัส ซึ่งเป็นเมืองหลวงของซีเรียได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการโค่นล้มการปกครองของตระกูลอัสซาดที่ปกครองซีเรีย มายาวนาน 6 ทศวรรษอีกด้วย

10 ธ.ค.67 ที่ราบสูงโกลัน “อิสราเอลประกาศยึดครองที่ราบสูงโกลัน หลังกลุ่มกบฏโค่นล้มอำนาจผู้นำซีเรีย”

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล เมื่อ 9 ธ.ค.67 ที่ระบุว่าที่ราบสูงโกลัน ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอิสราเอลกับซีเรียจะเป็นของอิสราเอลตลอดไป หลังอิสราเอลยึดครองพื้นที่ของที่ราบสูงโกลันมานานเกือบ 60 ปี ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามหกวัน เมื่อปี 2514 พร้อมเน้นย้ำว่าการยึดครองที่ราบสูงแห่งนี้จะรับประกันความมั่นคงและอธิปไตยของอิสราเอล อนึ่ง แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูสั่งการให้กองกำลังป้องกันอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในเขตกันชนบริเวณที่ราบสูงโกลัน โดยอ้างว่าการที่กองทัพซีเรียถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าว ภายหลังจากกลุ่มกบฏโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำซีเรีย ทำให้ข้อตกลงการจัดตั้งเขตปลอดทหารบริเวณที่ราบสูงโกลันสิ้นสุดลงโดยปริยาย

11 ธ.ค.67 ซีเรีย “อิสราเอลตั้งเป้าโจมตีต่อเป้าหมายทั่วซีเรียเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร”

สนข.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอล แคทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลตั้งเป้าโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทั่วซีเรียกว่า 350 แห่ง ซึ่งรวมถึงฐานทัพอากาศ ฐานทัพเรือ โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบินรบ และขีปนาวุธ นอกจากนี้ อิสราเอล ยังโจมตีต่อฐานทัพเรือ บริเวณท่าเรือ Al-Bayda port และท่าเรือลาตาเกีย ซึ่งมีเรือรบของกองทัพซีเรียจอดอยู่อีก 15 ลำ เพื่อทำลายอาวุธยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่กลุ่มกบฏในซีเรียอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ภายหลังจากกลุ่มกบฏโค่นล้มอำนาจของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำซีเรีย ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล เน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่มีเจตนาแทรกแซงกิจการภายในของซีเรีย เพียงแต่ต้องรับประกันความปลอดภัยของอิสราเอลจากกลุ่มกบฏเหล่านี้ในอนาคต

11 ธ.ค.67 ซีเรีย “กลุ่มกบฏในซีเรียประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศช่วงเปลี่ยนผ่าน”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า กลุ่มเฮยัต ตาห์รีร์ อัล-ชาม (HTS) ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มกบฏในซีเรีย ประกาศแต่งตั้งนายโมฮัมเหม็ด อัล-บาเซียร์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของซีเรีย ภายหลังจากกลุ่มกบฏในซีเรียโค่นล้มอำนาจของอดีตประธานาธิบดีอัล-อัสซาด ผู้นำเผด็จการได้สำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายอัล-บาเซียร์ จะทำหน้าที่ดูแลรัฐบาลรักษาการของซีเรีย และบริหารประเทศช่วงเปลี่ยนผ่านไปถึง 1 มี.ค.68 ด้านนายโมฮัมเหม็ด อัล-บาเซียร์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลกึ่งชาติซีเรีย เปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ระบุว่าในตอนนี้งถึงเวลาแล้วที่จะเกิดเสถียรภาพและความสงบสุขในซีเรีย ขณะที่นายแอนโทนี บลิงเคน รมว.กต.สหรัฐฯ เรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองในซีเรีย พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซีเรียชุดต่อไปต้องนำเช็ถือ มีความครอบคลุม และไม่มีการแบ่งแยก

11 ธ.ค.67 ฉนวนกาซา “UNGA เห็นชอบข้อมติหยุดยิงในฉนวนกาซา”

การประชุมวาระพิเศษฉุกเฉิน (Emergency Special Session-ESS) ของสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly-UNGA) ที่ประชุมเห็นชอบข้อมติที่ A/ES-10/L.33 สำคัญคือให้หยุดยิงในฉนวนกาซาโดยทันที ไม่มีเงื่อนไข และถาวร พร้อมกับปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันที เรียกร้องให้พลเรือนในฉนวนกาซาเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพื้นฐาน และสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐ (Two state solution) คือ สถาปนารัฐปาเลสไตน์เคียงข้างอิสราเอล นอกจากนี้ UNGA ยังเห็นชอบข้อมติที่ A/ES-10/L.32 ซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้หน่วยงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล (UNRWA) ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนในฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

13 ธ.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา เสียชีวิต 66 ราย”

สนช.Reuters รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซา อาทิ เมืองกาซาซิตี ทางตอนเหนือ เมืองราฟาห์ และเมืองข่านยูนิส ทางตอนใต้ เมื่อ 12 ธ.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 66 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 50 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าทหารอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ 2 ครั้ง ในพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เพื่อรับประกันว่าการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ดำเนินไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติเรียกร้องให้อิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซา หยุดยิงอย่างถาวรโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้โดยทันที

14 ธ.ค.67 เลบานอน “อิซบูลลอห์แสดงความเห็นครั้งแรกหลังกลุ่มกบฏโค่นรัฐบาลซีเรีย”

นายนาอิม กัสเซม ผู้นำกลุ่มอิซบูลลอห์ ระบุว่าขณะนี้กลุ่มอิซบูลลอห์ได้สูญเสียเส้นทางส่งกำลังบำรุงผ่านซีเรียแล้ว แต่อาจกลับคืนสู่ภาวะปกติหลังซีเรียได้รัฐบาลชุดใหม่ และอิซบูลลอห์ยังไม่สามารถตัดสินใจส่งกำลังใหม่ในซีเรียได้จนกว่ากองกำลังเหล่านี้จะมีเสถียรภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังระบุว่ารัฐบาลชุดใหม่ของซีเรียจะถือว่าอิสราเอลเป็นศัตรูและไม่คิดสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับปกติ เนื่องจากเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของกลุ่มอิซบูลลอห์กับซีเรีย ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำอิซบูลลอห์ออกมาแสดงความเห็น หลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีบาซาร์ อัล-อัสซาด ถูกกลุ่มกบฏยึดกรุงดามัสกัสจนต้องลี้ภัยไปอยู่ในรัสเซีย ขณะที่ สนข.Reuters ระบุว่าอิซบูลลอห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ใช้ซีเรียในสมัยนายอัล-อัสซาด และอิรักเป็นเส้นทางในการลำเลียงอาวุธและยุทโธปกรณ์จากอิหร่านเข้ามายังเลบานอน กระทั่งกองกำลังกลุ่มกบฏได้ยึดพรมแดนซีเรียด้านติดกับอิรักและตัดเส้นทางดังกล่าวเมื่อ 6 ธ.ค.67 ก่อนบุกยึดเมืองหลวงได้ในอีก 2 วันต่อมา

19 ธ.ค.67 เยเมน “อิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูษีในเยเมน”

สถานีโทรทัศน์ Al-Masirah ของกลุ่มกบฏฮูษีในเยเมน รายงานว่า ในวันเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ บริเวณท่าเรือ as-Salif และคลังน้ำมัน Ras Isa ที่เมือง Hodeidah ทางตะวันตกของเยเมน รวมทั้งโจมตีโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ทางตอนเหนือและตอนใต้ ของกรุงซานา เมืองหลวงของซีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูษี ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกและพื้นที่ใจกลางประเทศเยเมน ถือเป็นการตอบโต้กรณีที่กลุ่มกบฏฮูษียิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน แต่อิสราเอลสามารถสกัดกั้นไว้ได้ ทั้งนี้ กลุ่มกบฏฮูษีเริ่มโจมตีอิสราเอล รวมทั้งเรือบรรทุกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในทะเลแดงและอ่าวเอเดน เป็นเวลาหลายเดือน เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา

20 ธ.ค.67 ซีเรีย “UN เรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในซีเรียทันที”

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations :UN) ระบุว่า การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของซีเรีย ถือเป็น การละเมิดอธิปไตย เอกภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรีย พร้อมเน้นย้ำว่าทุกการกระทำที่เป็นการรุกรานซีเรียต้องยุติลงทันที ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายร้อยครั้ง เพื่อทำลายอาวุธยุทธโธปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในซีเรีย ภายหลังจากกลุ่มกบฏในซีเรียซึ่งนำโดยกองกำลังเฮย์ด ดาห์รีร์ อัล-ชาม สามารถโค่นล้มประธานาธิบดีอัล-อัสซาด ผู้นำเผด็จการได้ นอกจากนี้ นายกูเตอร์เรส ยืนยันว่า UN ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรีย ที่ครอบคลุม นำเชื้อถือและสงบเรียบร้อย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในรับมือกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ในซีเรีย

21 ธ.ค.67 ซีเรีย “ผู้นำตุรกีคาดหวังว่าประเทศอื่นจะถอนการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรีย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดี เรเจ็ป ไตย์ยิบ แอร์ดวน ผู้นำตุรกี เมื่อ 20 ธ.ค.67 ที่คาดหวังว่า ประเทศต่าง ๆ จะถอนการสนับสนุนกลุ่ม YPG ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรีย ที่อยู่ในเครือข่ายของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน (PKK) หลังจากที่กลุ่มกบฏในซีเรียสามารถโค่นล้มประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำเผด็จการของประเทศได้สำเร็จ พร้อมเน้นย้ำว่าตุรกีต้องการเห็นซีเรียรูปแบบใหม่ ที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสติ แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย IS และพรรค PKK ที่เป็นภัยคุกคามต่อซีเรีย ขณะที่นางอันนาเลนา แบริบ็อค รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี เรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรียปลดอาวุธ เพื่อเข้าร่วมกับกองกำลังความมั่นคงที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยรัฐบาลชุดใหม่ของซีเรีย

21 ธ.ค.67 เยเมน “กองทัพอิสราเอลยอมรับไม่สามารถสกัดกั้นชิปนาวุธที่ยิงมาจากเยเมนได้”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพอิสราเอล ที่ยอมรับว่าไม่สามารถสกัดกั้นชิปนาวุธที่ยิงมาจากในดินแดนของเยเมน ตกลงไปในพื้นที่ของกรุงเทลอาวีฟ เมืองหลวงของประเทศได้ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 16 ราย อย่างไรก็ตาม กบฏฮูซีในเยเมนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น หลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทำเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ในหลายพื้นที่ของเยเมนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มฮูตี เมื่อ 19 ธ.ค.67 พร้อมกันนี้ กองทัพอิสราเอลเตือนว่าอาจโจมตีกลุ่มฮูซีเพิ่มเติม

22 ธ.ค.67 เยเมน “กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารฮูซี”

กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชียกลาง (CENTCOM) ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีที่อากาศอย่างแม่นยำทำลายเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บซีปนาวุธ และกองบัญชาการของกลุ่มกบฏฮูซี ในกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน เมื่อ 21 ธ.ค.67 เพื่อขัดขวางและลดทอนประสิทธิภาพปฏิบัติการของกลุ่มกบฏฮูซี อาทิ การโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐฯ และการโจมตีเรือสินค้า บริเวณน่านน้ำทางใต้ของทะเลแดง ช่องแคบบับเอลมันเดบ และอ่าวเอเดน ทั้งนี้ ปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐฯ โจมตีกองบัญชาการของกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมน ขณะที่กลุ่มกบฏฮูซีซึ่งอิหร่านให้การหนุนหลัง เริ่มปฏิบัติการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอล ตั้งแต่ พ.ย.66 เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา

23 ธ.ค.67 เยเมน “ผู้นำอิสราเอลจะร่วมมือกับสหรัฐฯ และพันธมิตร เพื่อจัดการกับกลุ่มกบฏฮูซี”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะจัดการกับกบฏฮูซีในเยเมน หลังกลุ่มฮูซียิงซีปนาวุธโจมตีกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล เมื่อ 21 ธ.ค.67 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 16 ราย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าอิสราเอลจะร่วมมือกับสหรัฐฯ และพันธมิตร เพื่อจัดการกับกลุ่มฮูซี ซึ่งไม่เพียงเป็นภัยคุกคามต่อเส้นทางการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลก โดยจะดำเนินการด้วยความความเด็ดขาด จริงจัง และยุทธวิธีที่ทันสมัย ซึ่งอิสราเอลจะประสบความสำเร็จ เหมือนกับที่จัดการกับกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ก่อนหน้านี้

24 ธ.ค.67 อิหร่าน “อิสราเอลยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารนายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำฮามาส”

นายอิสราเอล แคทซ์ รัฐมนตรีอิสราเอล ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารนายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาส ที่กรุงเตหะราน ของอิหร่าน เมื่อ ก.ค.67 นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความสำเร็จของอิสราเอลในการโจมตีฝ่ายตรงข้าม ทั้งการโค่นล้มกลุ่มฮามาส การทำลายระบบป้องกันและการผลิตอาวุธของอิหร่าน รวมถึงการโค่นล้มรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี บาซาร์ อัล-อัซฮาด ผู้นำเผด็จการซีเรีย พร้อมส่งคำเตือนไปยังกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนว่าจะได้รับชะตากรรมแบบเดียวกัน

29 ธ.ค.67 อิหร่าน “IRGC จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายมุญาฮิดีน-อี-คอลลัก”

สนช. IRNA ของทางการอิหร่าน รายงานว่าหน่วยข่าวกรองของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) จับกุมผู้ต้องสงสัย 1 ราย ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายมุญาฮิดีน-อี-คอลลัก (MKO) ในจังหวัดอาร์ดาบิล ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน ขณะที่อัยการประจำจังหวัดอาร์ดาบิล ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเท็จเพื่อบิดเบือนความจริงต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิหร่าน ทั้งนี้ อิหร่านกำหนดให้กลุ่ม MKO เป็นองค์กรก่อการร้าย โดยกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวมีส่วนในการลอบสังหารชาวอิหร่านนับหมื่นคน ซึ่งปัจจุบัน กลุ่ม MKO มีฐานปฏิบัติการอยู่ในแอลเบเนีย

แอฟริกา

9 ธ.ค.67 ชูดาน “เหตุระเบิดโจมตีปั๊มน้ำมันในกรุงคาร์ทุม เมืองหลวงชูดาน เสียชีวิต 28 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของอาสาสมัครกู้ภัยของชูดาน ที่ระบุว่า เกิดเหตุระเบิดโจมตีที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในกรุงคาร์ทุม เมืองหลวงของประเทศ เมื่อ 8 ธ.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 28 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ชูดานเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกองทัพชูดาน และกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว (RSF) ซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วง เม.ย.66 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 27,000 ราย และพลเรือนกว่า 14 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น

14 ธ.ค.67 ชูดาน “กองกำลัง RSF ก่อเหตุโจมตีในเมืองอัล-ฟาซีร์ของชูดาน ผู้เสียชีวิตรวม 47 ราย”

สนช. Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชูดาน ที่ระบุว่ากองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว (RSF) ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน และยิงซีปนาวุธ จำนวน 4 ลูก โจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอัล-ฟาซีร์ ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐดาร์ฟูร์เหนือ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชูดาน เมื่อ 13 ธ.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย อย่างไรก็ตาม กองกำลัง RSF ปฏิเสธว่าไม่ได้เจตนาโจมตีพลเรือน ต่อมาเมื่อ 15 ธ.ค.67 มีรายงานว่ากองกำลัง RSF โจมตีตลาดแห่งหนึ่งที่ย่านอวาราด อัล-รีฟ ในเมืองอัล-ฟาซีร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 38 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก แต่กองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

22 ธ.ค.67 **ชุดาน “เหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐดาร์ฟูร์เหนือของชุดาน พลเรือนเสียชีวิตเกือบ 800 ราย”**

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) รายงานว่า การปิดล้อม และการสู้รบในเมืองเอลฟาเซอร์ เมืองเอกของรัฐดาร์ฟูร์เหนือ ทางตะวันตกของชุดาน ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 782 ราย และบาดเจ็บกว่า 1,143 ราย นับตั้งแต่ พ.ค.67 ขณะที่นายโวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมเมืองเอลฟาเซอร์โดยทันที พร้อมทั้งขอให้ทุกฝ่ายหยุดโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ความขัดแย้งในชุดานระหว่างกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว (RSF) กับกองทัพชุดาน (SAF) ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ เม.ย.66 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 28,700 ราย และประชาชนกว่า 14 ล้านคนต้องพลัดถิ่น

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

1 ธ.ค.67 **จอร์เจีย “จอร์เจียใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ประท้วง”**

สนข. Reuters รายงานว่า ทางกรจอร์เจียใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุม และเข้าจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งไม่พอใจที่รัฐบาลจอร์เจียระงับการเจรจา กับสหภาพยุโรป (EU) เรื่องการเข้าเป็นสมาชิก EU ทำให้มี ผู้ถูกจับกุม จำนวน 107 คน ด้านกลุ่มผู้ประท้วงมีการยิงพลุไฟ ขว้างปาก้อนหินและขวดแก้วใส่เจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ จอร์เจียมีรัฐบาลที่มาจากพรรค Georgian Dream ซึ่งปกครองประเทศตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยพรรคดังกล่าวพยายามนำพาประเทศใกล้ซีตีสเซียและถอยห่างจาก EU ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนจอร์เจียเป็นวงกว้าง เนื่องจากชาวจอร์เจียจำนวนมากสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU โดยประชาชนจำนวนมากชุมนุมประท้วงตั้งแต่ 28 พ.ย.67

1 ธ.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียอนุมัติงบประมาณทางทหารปี 2568 สูงสุดเป็นประวัติการณ์”

สนข. Euro news รายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย อนุมัติงบประมาณทางทหารปี 2568 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยเงินประมาณ 144,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.9 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 32.5 ของงบประมาณประเทศ จากเดิมรัสเซียใช้งบประมาณทางทหารปี 2567 อัตราร้อยละ 28.3 โดยเอกสารงบประมาณของรัสเซียปี 2568 ระบุ การประมาณการณ์ผลผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ หรือ GDP ที่ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ รัฐบาลรัสเซียใช้เวลา 10 วัน พิจารณาเห็นชอบงบประมาณดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้รัสเซียเร่งชัยชนะในสงครามกับยูเครน

4 ธ.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียจะใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนรุนแรงขึ้น”

สนข. CNN รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของนายเซอร์เกียร์ ยาบคอฟ รมช.กต. รัสเซีย ต่อ สนข. CNN ว่า รัสเซียจะปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนรุนแรงขึ้น หากสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกยังคงดำเนินมาตรการกดดันรัสเซียต่อไป ส่วนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่มีแนวโน้มจะบรรลุผลในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากทั้งสองประเทศยังมีความเห็นแตกต่างกันในรายละเอียดของการเจรจา

6 ธ.ค.67 เบลารุส “รัสเซียพร้อมติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลาง Oreshnik ในเบลารุสในปี 2568”

สนข. Tass ของรัสเซีย รายงานอ้างการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ว่า รัสเซียพร้อมติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลาง Oreshnik ในเบลารุส เนื่องจากรัสเซียกับเบลารุสได้ลงนามข้อตกลงการรับประกันความปลอดภัยร่วมกัน โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งในห้วงครึ่งปีหลังของปี 2568 หลังจากที่รัสเซียเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและประจำการในกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียแล้ว พร้อมระบุว่า การติดตั้งในเบลารุสใช้งบประมาณที่ไม่สูง เพราะเบลารุสยังคงรักษาโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนจากสหภาพโซเวียตไว้พร้อมสำหรับการติดตั้งระบบ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งที่เบลารุสจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการและจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เช่น การกำหนดระยะเวลายิงขั้นต่ำเพื่อความปลอดภัยของเบลารุส

7 ธ.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองซาปอริซเซียของยูเครน ผู้เสียชีวิต 10 ราย”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายอีวาน เฟโดรอฟ ผู้ว่าการแคว้นซาปอริซเซีย ทางตอนใต้ของยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองซาปอริซเซีย เมื่อ 6 ธ.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย มีผู้บาดเจ็บ 24 ราย และการโจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้พื้นที่บางส่วนในเมืองซาปอริซเซียไม่มีไฟฟ้าใช้ ขณะที่ทางการยูเครน ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่น ที่เมืองครีวี ริห์ ในแคว้น ดนีโปรเปโตรอฟสค์ ทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 19 ราย

10 ธ.ค.67 นิวซีแลนด์ “ข่าวกรองนิวซีแลนด์ระบุในปี 2568 นิวซีแลนด์อาจจะเผชิญกับการก่อการร้าย”

สำนักข่าวกรองของนิวซีแลนด์ ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ในปี 2568 นิวซีแลนด์จะเผชิญการโจมตีด้วยการก่อการร้าย เนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวได้รับอิทธิพลจากกลุ่มหัวรุนแรงในหลากหลายรูปแบบ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจากแนวคิดหัวรุนแรงและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามระดับชาติของนิวซีแลนด์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการโจมตีด้วยการก่อการร้ายในนิวซีแลนด์ มีแนวโน้มที่จะเป็นการก่อเหตุเพียงลำพัง ขณะที่นายแอนดรูว์ แอมบ์ตัน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองของนิวซีแลนด์ เน้นย้ำว่าการโจมตีด้วยการก่อการร้ายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ความมั่นคงของโลกกำลังเสื่อมถอยลง ทั้งนี้ กลุ่มพันธมิตรด้านข่าวกรอง Five Eyes ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ แคนาดา และอังกฤษ แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการปลุกฝังแนวคิดหัวรุนแรงในกลุ่มเยาวชน ผ่านสื่อออนไลน์

14 ธ.ค.67 ยูเครน “รัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ ต่อโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วยูเครน”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เมื่อ 13 ธ.ค.67 ที่ระบุว่า รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ ด้วยขีปนาวุธ ประมาณ 93 ลูก และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน อีก 200 ลำ ต่อเป้าหมายที่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วยูเครน ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นได้ 81 ลูก และอีก 11 ลูก ถูกทำลายโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ได้รับสนับสนุนจากชาติตะวันตก พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติประณามการโจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ ยูเครนกำลังเผชิญกับช่วงฤดูหนาว โดยอุณหภูมิ อยู่ที่ประมาณ -6 องศาเซลเซียส ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบพลังงานของยูเครน ทำให้ต้องหยุดจ่ายไฟฟ้าให้แก่พลเรือนหลายล้านคนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้น

16 ๖.ค.67 สหรัฐฯ “เหตุกราดยิงในโรงเรียนเมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน เสียชีวิต 2 ราย”

เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนอะบันแดนท์ ไลฟ์ คริสเตียน ในเมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน สหรัฐฯ ให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ในจำนวนนี้ 2 รายอาการสาหัส โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งต่อมาถูกพบว่าเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนก่อนที่จะตำรวจจะไปถึง เชื่อว่าเป็นการยิงตัวเอง และยังพบอาวุธปืนสั้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและแรงจูงใจในการก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำครอบครัวของมือปืน ซึ่งให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี ข้อมูลจากเว็บไซต์ K-12 School Shooting Database ระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2567 สหรัฐฯ เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมากกว่า 320 ครั้ง ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2509 โดยในปีนี้มีจำนวนน้อยกว่าปี 2566 ซึ่งมีเหตุการณ์กราดยิงอยู่ที่ 349 ครั้ง

17 ๖.ค.67 รัสเซีย “พบ.หน่วยกองกำลังป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ฯ ของรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิด”

คณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียรายงานกรณีเกิดเหตุระเบิดใกล้ทางเข้าอาคารที่พักอาศัยบนถนน Ryazansky Avenue ทางตะวันออกเฉียงใต้ในกรุงมอสโก เป็นเหตุให้ พล.ท.อิกอร์ คิริลลอฟ ผบ.หน่วยกองกำลังป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพ แห่งรัสเซีย (Radiation, Chemical and Biological Protection Troops - RCBZ) และนาย Ilya Polikarpov ผู้ช่วย เสียชีวิต ตามรายงานการสืบสวนเบื้องต้น ระบุว่า เป็นการก่อการร้ายโดยคาดว่าผู้ก่อเหตุลอบติดตั้งระเบิดลอบติดตั้งระเบิด TNT ขนาด 200 กรัม ไว้ในสวิตช์เตเตอร์ไฟฟ้า และจุดชนวนระเบิดจากระยะไกล ขณะเดียวกันหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของยูเครน (SBU) อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิด ทั้งนี้ พล.ท.คิริลลอฟ เคยกล่าวหายูเครนว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีกองทัพรัสเซียรวมถึงกรณีปรากฏห้องทดลองและวิจัยอาวุธเคมีของสหรัฐฯ ในยูเครน ขณะที่ SBU ยืนยันฟ้อง พล.ท. คิริลลอฟ เมื่อ 16 ๖.ค.67 ในข้อหาสั่งการให้ใช้อาวุธเคมีต่อกองทัพบูเครน

18 ธ.ค.67 **รัสเซีย “รัสเซียจับกุมชาวอุซเบกิสถานก่อเหตุวางระเบิด ผบ.กองกำลังป้องกันนิวเคลียร์”**

คณะกรรมการสอบสวนรัสเซีย แถลงการณ์ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียร่วมกับสำนักข่าวกรองรัสเซีย (FSB) และกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย ได้ควบคุมตัวพลเรือนสาธารณรัฐอุซเบกิสถานฐานต้องสงสัยก่อการร้ายด้วยการสังหาร พล.ท.อิกอร์ คิริลลอฟ และผู้ช่วย ทั้งนี้ ผู้ต้องสงสัยให้การระหว่างการสอบสวนว่าถูกว่าจ้างโดยหน่วยพิเศษยูเครน ที่สั่งให้เดินทางมายังกรุงมอสโกและรับอุปกรณ์ที่เป็นระเบิดแสวงเครื่อง จากนั้นได้นำไปซุกซ่อนไว้ในรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า และจอดทิ้งไว้หน้าทางเข้าอาคารชุดพักอาศัยที่ พล.ท.คิริลลอฟ พักอาศัยอยู่ และระบุว่าตนได้เช่ารถผ่านแอปพลิเคชันและไปจอดเผื่อนำเข้าอาคารดังกล่าว โดยได้ติดตั้งกล้องไว้ในรถ เพื่อถ่ายทอดสดทางออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้ว่าจ้างในเมืองดนีโพร ของยูเครน ต่อมาเมื่อได้รับสัญญาณว่า พล.ท.คิริลลอฟกำลังจะออกจากที่พัก ตนจึงได้ปลดขบวนระเบิดจากระยะไกล ทำให้เกิดเหตุข้างต้นขึ้น นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะให้เงินสด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.42 ล้านบาท) และจะมีที่พักอาศัยในยุโรปให้ด้วย ขณะที่ทางการรัสเซียอยู่ระหว่างติดตามหาตัวผู้ร่วมขบวนการดังกล่าว

18 ธ.ค.67 **รัสเซีย “ยูเครนอ้างเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดสังหาร ผบ.กองกำลังป้องกันนิวเคลียร์ของรัสเซีย”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของยูเครน (SBU) ที่ยืนยันว่า SBU อยู่เบื้องหลังการลอบวางระเบิดสังหาร พล.ท.อิกอร์ คิริลลอฟ ผบ.หน่วยกองกำลังป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพ แห่งรัสเซีย พร้อมเน้นย้ำว่า พล.ท.คิริลลอฟ เป็นอาชญากรสงคราม และเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของยูเครน เนื่องจากเป็นผู้สั่งการให้ใช้อาวุธเคมีต้องห้ามกับกองทัพยูเครน ขณะที่นายดมิทรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย ระบุว่า ผู้นำฝ่ายทหารและการเมืองของยูเครน จะเผชิญการแก้แค้นจากกรณีการลอบสังหาร พล.ท.คิริลลอฟ

18 ธ.ค.67 **รัสเซีย “รัสเซียประกาศจะจัดการผู้ลงมือระเบิดนายพล และจะแก้แค้นยูเครนด้วย”**

นายดมิทรี เมดเวเดฟ ประธานสภาความมั่นคงของรัสเซีย ระบุถึงเหตุระเบิดบริเวณที่พักอาศัยในกรุงมอสโก ทำให้ พล.ท.อิกอร์ คิริลลอฟ ผบ.หน่วยกองกำลังป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ฯ ของรัสเซีย และผู้ช่วยเสียชีวิต นั้น เป็นการก่อการร้ายที่รัสเซียอยู่ระหว่างสืบสวนผู้กระทำผิดอยู่ แต่ฝ่ายยูเครนได้แสดงตัวว่าอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นรัสเซียจะกำจัดผู้ลงมือและจะแก้แค้นกับบรรดาผู้นำทางการเมืองและทหารของยูเครนด้วย ด้านแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของยูเครน (SBU) ระบุว่า 1 วันก่อนหน้านั้นทางการยูเครนได้ตั้งข้อหาคดีอาญาต่อ พล.ท.คิริลลอฟ ว่าใช้อาวุธเคมีต้องห้ามในสงครามยูเครน ตามแนวรบด้านตะวันออกและทางใต้มากถึง 4,800 ครั้ง นอกจากนี้ พล.ท.คิริลลอฟ ยังถูกสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการบิดเบือนข้อมูลของรัฐบาลรัสเซีย โดยเฉพาะกล่าวหาว่าสหรัฐฯ สร้างห้องปฏิบัติการอาวุธชีวภาพในยูเครน ซึ่งเป็นข้ออ้างหนึ่งของรัสเซียในการยกทัพรุกรานยูเครน

18 ธ.ค.67 สหราชอาณาจักร “สหราชอาณาจักรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผู้สนับสนุน IS ที่กลับจากซีเรีย”

สนข.Sky News รายงานว่า จนท.ตร.ต่อต้านการก่อการร้ายของสหราชอาณาจักรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการโจมตีจากกลุ่มผู้สนับสนุน IS ชาวอังกฤษที่เดินทางกลับจากซีเรีย ขณะที่ จนท.หน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มดังกล่าวซึ่งอาจถูกปล่อยตัวออกจากคุกในซีเรียและพยายามเดินทางกลับเข้าประเทศ โดยหน่วยความมั่นคงสหราชอาณาจักรมองว่า ปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในสหราชอาณาจักรยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งการก่อเหตุจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ผู้ที่รัฐให้การสนับสนุน และผู้ที่ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ แม้รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเจรจาทางการทูตกับผู้นำกลุ่มกบฏฮัยอะฮ์ ตะห์รีร์ อัชชาม (Hayat Tahrir al-Sham-HTS) ซึ่งถือเป็นผู้นำซีเรียคนใหม่โดยพฤตินัย แต่สหราชอาณาจักรยังคงขึ้นบัญชีกลุ่ม HTS เป็นกลุ่มก่อการร้าย และผู้ที่แสดงการสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวอาจถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายได้

19 ธ.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียอ้างได้รวบรวมหลักฐานที่ยืนยันว่ายูเครนใช้กระสุนฟอสฟอรัสชาวโคมิตส์รัสเซีย”

นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษก กต.รัสเซีย ระบุว่าหน่วยงานด้านกฎหมายของรัสเซีย ร่วมกับกระทรวงกลาโหม สามารถรวบรวมหลักฐานที่ยืนยันว่า กองกำลังยูเครนใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ปล่อยกระสุนฟอสฟอรัสชาวโคมิตส์รัสเซียหลายครั้งในช่วง ก.ย.67 อย่างไรก็ตาม นายเฮอริ ทิคกี โฆษก กต.ยูเครน ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมกล่าวหาว่าเป็นรัสเซียที่ใช้สารเคมีต้องห้ามในสนามรบ และเน้นย้ำว่ายูเครนปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเคมีที่มีความอันตรายสูง ทั้งนี้ ฟอสฟอรัสมีความอันตรายอย่างมาก เนื่องจากสามารถเผาไหม้ผิวหนังของมนุษย์ไปจนถึงกระดูก และสร้างความผิดปกติต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ทั้งตับ ไต และหัวใจ

20 ธ.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟ”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของพลเอก เซอร์ฮีย์ ป็อบโก หัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน 8 ลูก โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟ ของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 10 ราย รวมทั้ง สถานันการแพทย์ 16 แห่ง สถานศึกษา 40 แห่ง และอาคารที่อยู่อาศัย 630 แห่ง ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ ขณะที่กองทัพอากาศยูเครน ระบุว่า สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกองทัพรัสเซีย จำนวน 5 ลูก ที่กำลังมุ่งโจมตีกรุงเคียฟ ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน และขีปนาวุธโจมตีต่อเป้าหมายในหลายแคว้นของยูเครนอย่างต่อเนื่อง

20 ธ.ค.67 เยอรมนี “คนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสแม็กเดบูร์ก เยอรมนี เสียชีวิต 5 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสแห่งหนึ่ง ในเมืองแม็กเดบูร์ก ทางตอนกลางของเยอรมนี โดยคนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนผู้คนจำนวนมากที่กำลังเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย และบาดเจ็บกว่า 60 ราย ส่วนคนร้ายทราบภายหลังเป็นชายสัญชาติซาอุดีอาระเบีย อายุ 50 ปี มีอาชีพเป็นแพทย์ และอาศัยอยู่ในเยอรมนีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2549 เชื่อว่าน่าจะลงมือเพียงลำพัง และถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที่หลังก่อเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการโจมตีโดยเจตนา ด้าน สนช. Der Spiegel ของเยอรมนี รายงานว่า ผู้ก่อเหตุรายนี้สนับสนุนพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี (AfD) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัด โดยข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าคนร้ายมีความไม่พอใจต่อการปฏิบัติกับผู้ลี้ภัยชาวซาอุดีอาระเบียในเยอรมนี และอาจก่อเหตุเพียงลำพัง อนึ่ง ในช่วงเวลาใกล้เทศกาลคริสต์มาสปี 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่ตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลิน โดยคนร้ายเป็นชายชาวตูนิเซียขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และกลุ่ม IS อ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุดังกล่าว

21 ธ.ค.67 “รัสเซีย ยูเครนใช้ซีปนาวุธโจมตีเมือง Rylsk ในแคว้นคัสค์ ของรัสเซีย”

สนช. RT ของรัสเซีย รายงานว่า ยูเครนใช้ซีปนาวุธ HIMARS ที่ผลิตในสหรัฐฯ โจมตีเมือง Rylsk ในแคว้นคัสค์ ของรัสเซีย เมื่อ 20 ธ.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งเมือง ได้แก่ อาคารที่พักและอาคารเรียนของวิทยาลัยการบิน Rylsk อาคารโรงเรียนประถม บ้านพักและอาคารพลเรือน และยานพาหนะ โดย นาย Aleksandr Khinshtein รักษาการผู้ว่าการแคว้นคัสค์ ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ และให้คำมั่นว่าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้จะต้องเผชิญกับการตอบโต้ และจะเร่งซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลาย

22 ธ.ค.67 ยูเครน “รัสเซียกล่าวหาว่าสื่อโปรตุเกสรายงานเหตุโจมตีในยูเครนโดยบิดเบือนข้อมูล”

สอท. รัสเซีย ณ กรุงลิสบอน โปรตุเกส ชี้แจงว่า การรายงานข่าวของสื่อโปรตุเกสกรณีกองทัพรัสเซียโจมตีฐานทัพอากาศในยูเครนเมื่อ 20 ธ.ค.67 เป็นเหตุให้ สอท. โปรตุเกส ณ กรุงเคียฟ ยูเครน ได้รับความเสียหายเป็นการบิดเบือนข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวรัสเซีย เนื่องจาก สอท. โปรตุเกส ได้รับความเสียหายจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน พร้อมยืนยันว่ารัสเซียมุ่งเป้าโจมตีเฉพาะฐานทัพอากาศและโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครน แต่ยูเครนเจตนาตั้งฐานทัพอากาศในเขตเมืองเพื่อใช้พลเรือนเป็นเกราะป้องกัน

22 ธ.ค.67 เยอรมนี “เยอรมนีเคยได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมในตลาดคริสต์มาส”

สนช. Anadolu Ajansi รายงานอ้างแถลงการณ์ทางการเยอรมนีในวันเดียวกันว่า ชาวอูตีอาระเบีย ได้แจ้งเตือนเยอรมนีตั้งแต่ พ.ย.66 ให้เฝ้าระวังนาย Taleb Al-Abdalmohsen จิตแพทย์ชาวชาวอูตีอาระเบีย ซึ่งย้ายไปพำนักในเยอรมนีตั้งแต่ปี 2549 มีแนวคิดต่อต้านศาสนาอิสลาม และสนับสนุนกลุ่มขวาจัดและลัทธิไซออนิสต์ ซึ่งต่อมาบุคคลดังกล่าวตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุโจมตีตลาดคริสต์มาสในเมือง Magdeburg เยอรมนี เมื่อ 20 ธ.ค.67 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บประมาณ 200 ราย นอกจากนี้ จนท.ตรวจสอบพบว่า นาย Taleb Al-Abdalmohsen เคยติดต่อกับทางการเยอรมนีหลายครั้ง โดยใช้วาจาเชิงข่มขู่และหมิ่นประมาท

22 ธ.ค.67 รัสเซีย “สาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังยูเครนปฏิบัติการโจมตี”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่าสาธารณรัฐตาตาร์สถานของรัสเซีย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยตอบสนองเหตุฉุกเฉิน เมื่อ 21 ธ.ค.67 เพื่อรับมือกับความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 8 ครั้ง ในพื้นที่กรุงคาซาน เมืองหลวงของตาตาร์สถาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานาธิบดีรัสเซีย มินนิกันอฟ ผู้นำตาตาร์สถาน ระบุว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะทำให้หน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของตาตาร์สถาน อยู่ในสถานะพิเศษ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

23 ธ.ค.67 ยูเครน “กองทัพอากาศยานสกัดกั้นโดรนของรัสเซียได้ 47 ลำ จากทั้งหมด 72 ลำ”

กองทัพอากาศยานยูเครน ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองทัพอากาศสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียได้ 47 ลำ จากทั้งหมด 72 ลำ ซึ่งมุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ 9 ภูมิภาคของยูเครน รวมถึงกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ให้คำมั่นว่า ยูเครนจะเผชิญความเสียหายมากกว่ารัสเซียหลายเท่า เพื่อเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่ง โดรนโจมตีเมืองคาซาน เมืองเอกของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองทางตะวันตกของรัสเซีย เมื่อ 21 ธ.ค.67

24 ธ.ค.67 **รัสเซีย “เกาหลีเหนือเตรียมเพิ่มการสนับสนุนทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์แก่รัสเซีย”**

คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ ออกแถลงการณ์ ระบุว่า เกาหลีเหนือจัดส่งเครื่องยิงจรวดขนาด 240 มิลลิเมตร และปืนใหญ่ ขนาด 170 มิลลิเมตร แก่รัสเซีย รวมทั้งมีสัญญาณว่าเกาหลีเหนือเตรียมผลิตและจัดส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนพุ่งชน ไปยังรัสเซีย หลังนายคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ ตรวจเยี่ยมการทดสอบโดรนชนิดนี้ เมื่อ พ.ย.67 นอกจากนี้ คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ ยังประเมินว่ากองทัพเกาหลีเหนือ เตรียมส่งทหารไปประจำการในรัสเซียเพิ่มเติม หลังมีรายงานว่าทหารเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 1,100 นาย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการสู้รบกับกองทัพยูเครนในแคว้นเคิร์สก์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียง ก่อนที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง ใน ม.ค.68

25 ธ.ค.67 **ยูเครน “รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน 13 ครั้งในปี 2567”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเจอร์แมน กาลูเชนโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของยูเครน ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครน ด้วยขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธพิสัยไกล เมื่อ 25 ธ.ค.67 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน เป็นครั้งที่ 13 แล้วในปี 2567 ทั้งนี้ รัสเซียพยายามยกระดับการโจมตีภาคพลังงานของยูเครน นับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา โดยสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนเกือบครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนานหลายชั่วโมง

27 ธ.ค.67 **รัสเซีย “รัสเซียอ้างยูเครนหวังสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยพาวเวอร์แบงก์”**

หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซีย (FSB) อ้างว่า สามารถทำลายแผนการของหน่วยข่าวกรองยูเครนที่หวังสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียและครอบครัวได้หลายครั้ง โดยได้ควบคุมตัวพลเรือนชาวรัสเซีย 4 ราย ที่พัวพันกับแผนการร้ายเหล่านี้ ทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าจ้างโดยหน่วยข่าวกรองยูเครน ทั้งนี้ มีการเปิดเผยว่าชายคนหนึ่งได้รับระเบิดที่แฝงมาในรูปของพาวเวอร์แบงก์ โดยจะนำมาติดแถบแม่เหล็กเพื่อติดไว้ใต้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมในกรุงมอสโก ส่วนชายอีกคนได้รับมอบหมายให้สอดแนมเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลาโหม โดยมีแผนจะจุดชนวนระเบิดที่แฝงมาในรูปของแฟ้มเอกสาร นอกจากนี้ FSB ยังระบุว่ายังไม่ทราบกำหนดวันลงมือที่ชัดเจน แต่ผู้ถูกควบคุมตัวคนหนึ่งอ้างว่าได้รับระเบิด เมื่อ 23 ธ.ค.67 อนึ่ง ก่อนหน้านี้นี้เมื่อ 17 ธ.ค.67 หน่วยงานความมั่นคงแห่งยูเครน (SBU) ได้ลอบสังหารพลโทอิกอร์ คิริลอฟ หัวหน้ากองกำลังป้องกันด้วยเคมี ชีวภาพ และนิวเคลียร์ของกองทัพรัสเซีย ด้วยการจุดชนวนระเบิดที่ซุกซ่อนไว้ในรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่จอดอยู่หน้าอาคารที่พักในกรุงมอสโก
